

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp do Bộ trưởng chủ trì với Giám đốc Quốc gia ADB về rà soát tình hình thực hiện các dự án và chuẩn bị dự án mới do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

Ngày 22/8/2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam với sự tham gia của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và đại diện các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường; các Cục: Chăn nuôi, Quản lý Xây dựng công trình; các Ban Quản lý dự án trung ương Nông nghiệp, Thủy lợi và Lâm nghiệp và các cán bộ của văn phòng ADB Hà Nội.

Nội dung cuộc họp: Rà soát, kiểm điểm tình hình thực hiện và chuẩn bị các dự án do ADB tài trợ cho Bộ NN&PTNT. Vụ Hợp tác quốc tế xin thông báo kết luận của cuộc họp theo chỉ đạo của Bộ trưởng như sau:

ADB cảm ơn Bộ NN&PTNT về sự hợp tác trong thời gian qua và bày tỏ sự lo ngại về năng lực hạn chế của các Ban quản lý dự án, tình trạng thiếu vốn đối ứng, chậm trễ trong việc khởi động thực hiện dự án. ADB sẽ sớm hỗ trợ các dự án trong việc đào tạo cán bộ về các thủ tục về “hành động trước”, đấu thầu, giải ngân v.v...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của ADB cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua và đề nghị ADB tiếp tục hỗ trợ Bộ NN&PTNT các dự án đầu tư, tăng cường năng lực cho các Ban quản lý dự án vốn vay ADB ở các cấp, đặc biệt là ở địa phương. Bộ cũng sẽ tăng cường hơn nữa vai trò tham gia của các Vụ, Cục ngay từ khâu thiết kế dự án ban đầu, tăng cường giám sát việc thực thi dự án.

Về vấn đề vốn đối ứng, Bộ trưởng nhất trí với ADB việc thiếu vốn đối ứng đang làm cản trở việc triển khai dự án và đề nghị xem xét nguyên nhân chính của vấn đề. Bộ trưởng nhấn mạnh việc ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA của chính phủ.

Bộ sẽ rà soát lại về thủ tục, cơ chế cấp vốn đối ứng để tìm biện pháp đảm bảo cung ứng vốn đối ứng tốt hơn, trước mắt sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan có liên quan để đảm bảo bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án trong năm 2012. Bộ yêu cầu các Ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch vốn chính xác hơn và đúng

thời gian hơn, đảm bảo việc chủ động trong việc bố trí kế hoạch vốn chung của Bộ. Bộ cũng đề nghị ADB tăng tỷ lệ tài trợ trong cơ cấu tài trợ dự án, dùng vốn vay chi cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ nhiều hơn cho các tỉnh khó khăn về ngân sách.

Về tăng cường năng lực thực hiện dự án, hai bên nhất trí cách tiếp cận đối với việc xây dựng các dự án mới đó là sẽ ưu tiên xem xét mở rộng những dự án thực hiện có hiệu quả để sử dụng cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự và cơ chế vận hành đã có. Ưu tiên đưa vào dự án mới những tiểu dự án đã được chuẩn bị sẵn sàng, đã có Báo cáo đầu tư.

Đối với 4 dự án có nhiều vấn đề vướng mắc, Bộ yêu cầu các đơn vị liên quan và 3 Ban Quản lý dự án Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 9 tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại và báo cáo Bộ kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

- Đối với dự án Thủy lợi Phước Hoà, Bộ sẽ xem xét việc tăng cường năng lực cho Ban 9 và bố trí đủ vốn đối ứng cho nhu cầu vốn giải phóng mặt bằng năm 2012. Các cơ quan liên quan của Bộ sẽ phải họp, rà soát, xem xét và đưa ra giải pháp cụ thể giải quyết các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án, bao gồm cả làm việc ngay với các tỉnh vùng dự án để phối hợp giải quyết vướng mắc. Cục Quản lý xây dựng công trình chủ trì họp giao ban với Ban 9 hàng tuần, chủ động giải quyết công việc và báo cáo Bộ trưởng, lưu ý thực hiện ngay những vấn đề như ADB đã nêu gồm: (i) Huy động tư vấn để tăng cường năng lực cho Ban 9 và các Ban của tỉnh; (ii) Các tỉnh bố trí ngay vốn đối ứng của tỉnh; (iii) Ban 9, các Sở NN&PTNT, các Ban của tỉnh đẩy nhanh việc xử lý các hợp đồng xây lắp giai đoạn 2.

- Đối với dự án FLITCH, Bộ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thành đề xuất văn kiện sửa đổi vào ngày 01/10/2012 gửi ADB xem xét, với các nội dung cần làm rõ về giảm bớt quy mô dự án và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án điều chỉnh từ 01/10/2012 đến hết tháng 12/2014.

- Đối với dự án “Phát triển thủy lợi vùng Trung và Đông Bắc đồng bằng sông Hồng” nhất trí với ADB việc giảm quy mô và số tỉnh tham gia dự án, cụ thể là không đưa tiểu dự án của Bắc Ninh (Trạm bơm Tri Phương) vào dự án này, đảm bảo cân đối nguồn vốn và nhu cầu đầu tư.

- Đối với dự án Nông nghiệp cacbon thấp (LCAP): Yêu cầu các đơn vị có liên quan sớm hoàn chỉnh và cập nhật PDO và FS đảm bảo dự án có thể được đàm phán theo kế hoạch.

Đối với việc triển khai các dự án ADB tài trợ, Bộ trưởng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA, phối hợp với ADB tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống tham nhũng. Các dự án cần đẩy mạnh việc thực hiện “hành động trước” (Advanced actions) để tăng tốc độ thực hiện và giải ngân của dự án những năm đầu. ADB đã có kế hoạch hỗ trợ và bố trí cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ về thủ tục để triển khai nội dung này.

Bộ và ADB nhất trí việc tăng cường trao đổi thông tin, gặp gỡ cấp cao để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc và chỉ đạo sát sao hơn việc triển khai những nội dung hợp tác.

Vụ Hợp tác quốc tế xin thông báo để các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- TT. Hoàng Văn Thắng (để báo cáo);
- Các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- 3 Tổng cục;
- Lưu: VT, HTQT(NTĐ).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHỤ TRƯỞNG



Nguyễn Thị Tuyết Hòa